

GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN TÂN HUÊ VIÊN (LIÊN HOA BẢO THÁP)

Nơi có sự sinh sống và giao thoa về văn hóa của 03 dân tộc Kinh – Hoa – Khmer. Làng nghề làm bánh Pía ở Vũng Thơm được xác nhận là đã có từ khoảng 80 – 100 năm trước. Bánh Pía có các loại cơ bản như: bánh Pía nhân đậu xanh, mít, mỡ (còn gọi là Tàu xa lá) hay bánh Pía nhân môn, mít, mỡ (còn gọi là Òn xa lá) và đặc biệt nổi tiếng là bánh Pía Can Xại (bánh Pía nhân lá cải muối mặn) và đây cũng là những loại bánh Pía đầu tiên xuất hiện ở vùng Vũng Thơm, Sóc Trăng.



Nghề làm Bánh Pía thủ công truyền thống ở Vũng Thơm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nơi đây còn có danh xưng “thủ phủ Bánh Pía Miền Tây”, tiêu biểu là thương hiệu Bánh Pía Tân Huê Viên tọa lạc tại số 153 Quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.



Tân Huê Viên được chính thức thành lập từ năm 1985 và sau gần 40 năm sản xuất dưới hình thức thủ công gia đình, không ngừng cải tiến công nghệ, đổi mới trang thiết bị khép kín... để đưa ra thị trường những sản phẩm mang thương hiệu Tân Huê Viên đảm bảo về chất lượng lẫn mẫu mã theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với diện tích hơn 04 ha, với các công trình chính như nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh, Liên Hoa Bảo Tháp.... vào năm 2016 Tân Huê Viên được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.



Nhằm mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà và tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động Tân Huê Viên triển khai dự án mới Liên Hoa Bảo Tháp vào ngày 06/3/2018. Vị trí triển khai dự án nằm trong khu công nghiệp An Nghiệp và liền kề với vị trí của Công ty Tân Huê Viên với tổng diện tích trên 42.000 m². Ý tưởng thiết kế hình hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, là loài hoa phổ biến, gần gũi với nhân dân; là biểu tượng của tự do, bình đẳng và bác ái. Đồng thời thể hiện nét bình dị, thanh cao, thuần khiết và tôn nghiêm.



Liên Hoa Bảo tháp là một điểm nhấn nổi bật của điểm du lịch Tân Huê Viên, công trình có ba tầng, với chiều cao khoảng 68m, đường kính 99m. Bên trong

đặt tượng Dược Sư cao 6,8m bằng đồng đỏ dát vàng, với mong muốn cầu nguyện cho du khách và người dân được an lành. Tượng được xoay 4 phương, 8 hướng theo chu kỳ trong 365 ngày với ý niệm phổ độ chúng sinh. Theo ông Thái Tuấn, công trình được hình thành từ ý tưởng thiết kế hình hoa sen, là loài hoa phổ biến, gần gũi với nhân dân, là biểu tượng của tự do, bình đẳng và bác ái, thể hiện nét bình dị, thuần khiết và tôn nghiêm.



Hiện nay điểm du lịch Tân Huê Viên đang nâng cấp, mở rộng với việc xây dựng các dịch vụ như phố đi bộ, khu vực tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoa viên, trồng cây xanh, cây kiểng, xây dựng thác nước, thủy cung, khu thú nuôi và công viên dành cho trẻ em. Khu thuyết minh, khu mua sắm, khu trưng bày, triển lãm, giới thiệu về lịch sử hình thành, truyền thống sản xuất bánh Pía - lạp xưởng...